



มร.ลป. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2567



เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันนวมินทรมหาราช" ประจำปี 2567 โดยได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา ณ ห้องประชุมอาหารรัตน ชั้น 1 อาคารอาหาร โรงแรมหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สืบเนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียก "สัตตมวรรษ" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดชื่อนี้ว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า "วันนวมินทรมหาราช" ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันนวมินทรมหาราช" ซึ่งแปลว่า วันที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์กาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่





มร.ลป. ประชุมเชิงปฏิบัติการการกำาแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำาแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารึก สิงห์ปรีชา ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บรรยายในประเด็นการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic challenge) เพื่อดูความเป็นไปได้และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment Scanning) และแรงขับเคลื่อน (Driving Force) และการวิเคราะห์ SWOT เพื่อดูปัจจัยภายใน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการปรับตัวในอนาคต การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นว่าส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านใดบ้าง โดยใช้ STEEP Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกิดขึ้น และนำผลการวิเคราะห์ที่เป็นผลกระทบดังกล่าว มาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในลำดับต่อไป โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมโอหารรัตน์ อาคารโอหาร โรงเรียนหิรัญ





คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มร.ลป. จัดการประชุมเตรียมการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567



เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมที่ปิงกรังศรีมโหสถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้ กรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ตลอดจนคณาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรับฟังขั้นตอนการดำเนินการฝึกซ้อมให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย



LP RU | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567



สแกนเพื่อดูระเบียบการแต่งกาย





มร.ลป. บันทึกลงเฒ่าผู้ได้รับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2567



เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 อ.ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ ประธานสาขาניתศศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.อัจฉรารณณ์ วรรณมกอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาניתศศาสตร์ อ.ดร.สุธิตา พลขันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลงษา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ และนายชนาธิป เมืองมูล นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ บันทึกลงเฒ่าผู้ได้รับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้ได้รับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาบริหารการศึกษา นายประเสริฐ ต้นสกุล ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาบริหารการศึกษา รศ.ดร.สนม ครุฑเมือง ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย นายแสงชัย เอกพัฒนาณิษฐ์ คุณวุฒิบัณฑิตปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาบริหารการศึกษา



LP RU | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2568
ตั้งแต่บัดนี้
17 พฤศจิกายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร
กองบริการการศึกษา 054 - 237399 ต่อ 5162
หรือ 086-4215760 ในวันและเวลาราชการ

รวม 1

ขอเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เข้าร่วมโครงการอบรม

การจัดการศึกษา
หลักสูตรควบสองปริญญา

"เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญา"

17 ต.ค. 2567
เวลา 12.45-17.00 น.
ณ ห้องประชุมเชิงหวง ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

งานนี้ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สนับสนุนและส่งเสริมโดยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ



ทีมนักวิจัย มร.ลป. พร้อมด้วยศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ มร.ลป. ร่วมถ่ายภาพเครื่องแบบพนักงานบนรถไฟตามโครงการวิจัย "การนำผลงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือมาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

ผศ.ดร.ปณณทัต กัลยา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมถ่ายภาพเครื่องแบบพนักงานบนรถไฟเพื่อใช้ประกอบและเผยแพร่ตามโครงการวิจัย "การนำผลงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือมาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์" เมื่อระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2567 ณ สถานีหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่น่ามาประกอบในการให้บริการการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือ ส่วนขยายสู่พื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายให้บรรลุผลลัพธ์ตามแผนการดำเนินการวิจัย



มร.ลป. ประกอบพิธีลงเสาเอก เสริมสิริมงคล ในการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายจตุพร จันทร์มา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีลงเสาเอกตามประเพณีไทย ณ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยที่ 2 เพื่อเสริมความสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ภายในวันที่ 30 เมษายน 2568

